

ความเสี่ยงของธุรกิจ จัดการได้“ทรูบิสิเนส” ผัน “กลุ่มอาคเนย์” ในแคมเปญ Biz Friends



ความเสี่ยงของธุรกิจ จัดการได้“ทรูบิสิเนส” ผัน “กลุ่มอาคเนย์” ในแคมเปญ Biz Friends มอบความคุ้มครองลูกค้าทรูบิสิเนส ทั้งธุรกิจและบุคคล รับฟรีประกันภัย 100,000 บาท

เป็นเจ้าของธุรกิจในยุคดิจิทัล นอกจากจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจาก Digital Disruption แล้ว การบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน ทรูบิสิเนส คู่คิดมืออาชีพสำหรับองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs จัดแคมเปญ Biz Friends ช่วยเพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย พร้อมมอบสิทธิพิเศษจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ชั้นนำแก่ลูกค้าทรูบิสิเนส ล่าสุดร่วมกับ อาคเนย์ ผู้นำกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน คุ้มครองทั้งธุรกิจและบุคคล ให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจแม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ทรูบิสิเนส โดยนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ด้านการตลาดธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย โดย นางภารณี เชิดวิศวพันธ์ุ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด จัดแคมเปญ Biz Friends ให้ความคุ้มครองทั้งธุรกิจและบุคคลกับประกันภัยจากอาคเนย์โดยมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ สำหรับลูกค้าทรูบิสิเนสที่สมัครแพ็คเกจทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน์ 799บาท/เดือน ขึ้นไป

ต่อที่ 1 รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากอาคเนย์สูงสุด 100,000 บาท

ต่อที่ 2 รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อซื้อประกันภัยอาคเนย์ SME 2U พร้อม อาคเนย์ PA 2U

SME 2U กลุ่มครองธุรกิจครบทุกความต้องการ ทั้งอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร ภัยลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และชดเชยการสูญเสียรายได้และค่าเช่าสถานที่ชั่วคราว PA 2U กลุ่มครองทั้งเจ้าของธุรกิจและพนักงานด้วยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กลุ่มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และกลุ่มครอง 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000บาท/ครั้ง โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ความเสี่ยงของธุรกิจ จัดการได้ หมดกังวลกับปัญหาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกค้านักธุรกิจสมัครใช้บริการ พร้อมรับสิทธิพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ที่ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร.1239 กด 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://truebusiness.truecorp.co.th>